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Síðustu ár hefur umræða um skýjaþjónustur verið hávær. 

Tortryggni og skorður sem henni voru settar hjá ríkinu voru 

lengi vel í brennidepli.

Stjórnendur voru spurðir út í geymslu gagna í skýjaþjónustum. 

Sífellt fleiri stofnanir nýta sér nú skýið. Yfirgnæfandi meirihluti 

stjórnenda telur öruggt að vista gögn í skýjageymslum þar 

sem rúm 78% stjórnenda svöruðu þeirri spurningu játandi.

78%
stjórnenda telja að öryggi 
gagna í skýi sé gott

„Það er allt komið í skýið í dag sem gerði okkur kleift 
að aðlagast breyttu vinnuumhverfi vegna Covid“

stjórnandi meðal viðmælenda
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Ef öll gögn eru í sama
rekstrarumhverfi og varin með sama
hætti er líklegt að einhver gögn séu
ofvarin en önnur ekki varin
nægjanlega vel.

Með því að aðgreina ákveðin gögn
eða vinnslur er hægt að hækka
öryggisstig innan sama
rekstrarumhverfis

Með því að aðgreina gögn og vinnslur
eftir mikilvægi og öryggisstigi og
sækja þjónustur frá mismunandi
rekstrarumhverfum (staðbundið, hýst
hjá þjónustuaðila eða skýjaþjónustu)
er hægt að hámarka öryggisstig út frá
eðli gagnanna.

























https://governmentis.sharepoint.com/sites/Gagnastefnarkisins/Shared%20Documents/General/G%C3%B6gn%20fr%C3%A1%20%C3%B6%C3%B0rum%20%C3%BEj%C3%B3%C3%B0um/UK%20May-2018_Government-Security-Classifications-2.pdf
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